



**ข่าวเด่นในฉบับ**

- ☞ สารอธิการบดี ต้อนรับวันเปิดภาคเรียน
- ☞ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ให้ทุนบุตรสมาชิก
- ☞ ประมุขเทศบาลนครพิษณุโลก หารือผู้บริหาร
- ☞ สวบ.จัดโครงการพัฒนาผลงานวิชาการ
- ☞ จัดสัมมนาพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

ฉบับที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๒

# ขอต้อนรับทุกท่านด้วยท้ออาลัยยินดี



## สารอธิการบดี

**สวัสดิ์** เพื่อนร่วมงานที่เคารพรักทุกท่าน ในนามคณาจารย์บุคลากร และประชาคมชาวราชภัฏพิบูลสงคราม ขอต้อนรับทุกท่านสู่การเปิดภาคเรียนใหม่ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นปีการศึกษาที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ทั้งงานกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก็สามารถดำเนินงานกิจกรรมให้เกิดผลสำเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมา กล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการพัฒนางาน บุคลากร รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง จากอดีต สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ที่หน่วยงานอื่นให้การยอมรับเป็นอย่างดี

หากจะกล่าวถึงภาวะวิกฤตทางการเมืองในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั้งของโลกและประเทศอย่างรุนแรง ขอให้พวกเราชาวพิบูลสงครามทุกคนประหยัดในทุก ๆ ด้าน ทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนราชการ และในฐานะที่พวกเราเป็นหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา ขอให้เป็นอย่างยิ่งในการที่นำประชาชนไปในทางสมานฉันท์อย่างแท้จริง ไม่เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และพึงตระหนักเสมอว่า หากใช้กำลังในการตัดสินปัญหาจากความคิดเห็นที่ต่างกัน ย่อมส่งผลเสียหายต่อส่วนรวมโดยแท้

และในโอกาสแห่งการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่นี้ ต้องขอแสดงความขอบคุณคณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันพัฒนางาน พัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าในตลอดปีที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราชาวพิบูลสงครามทุกคน จะร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป

ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมและสร้างสรรคศิลปวัฒนธรรม จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายแก่ประชาชน

## สวบ.จัดโครงการพัฒนา ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ผู้สนใจสมัคร ๘ - ๑๕ มิ.ย. ศกนี้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. จัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนัก เกี่ยวกับการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และเพื่อ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ ซึ่งจะนำไปใช้ ในการเรียนการสอน และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ อีกทั้งเพื่อเป็นการให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ประสิทธิภาพ ในการอ่านผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน สาขาต่าง ๆ ให้อาจารย์ที่ต้องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ได้ทราบและก่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น โดยภาคเข้า ได้เชิญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยหลายท่านร่วมเป็น วิทยากร ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลงาน ทางวิชาการ ประกอบด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้, รศ.ดร. มังกร ทองสุขติ, รศ.ดร.นคร ณ ลำปาง และ ดร.อธิปัตย์ คลีสุนทร ส่วนช่วงบ่ายจะเน้นในเรื่องวิธีการ พัฒนาผลงานทางวิชาการให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้ง ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น โดยที่มหาวิทยาลัย รศ.ดร.นงคราญ กาญจนประเสริฐ (สาขาเกษตรศาสตร์), รศ.ดร.ช่อลัดดา ขวัญเมือง (สาขาการศึกษา), รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณ์กุล (สาขาวิทยาศาสตร์) โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ ห้อง ม.๘๐๑ อาคารมหาวิทยาลัยนครดง ดังนั้น จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ผู้สนใจที่จะพัฒนา ผลงานทางวิชาการทุกท่านสมัครร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ (รับจำนวนจำกัด ๑๒๐ คน)

## มรพส.เชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ให้ความรู้ทางการศึกษาและวิจัย ด้านราวิทยาแก่ผู้สนใจ



สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี จัดสัมมนาพิเศษทางวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ ต่างประเทศ Professor Anthony Whalley (Liverpool John Moores University), Professor Geoffrey Gadd (University of Dundee) และ Dr.Geoffrey Robson (University of Manchester) ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาคมราวิทยาแห่งสหราชอาณาจักร และเป็นนักวิจัยด้านเห็ดราที่มีชื่อเสียงระดับโลก มาบรรยายพิเศษเรื่อง "Fungal Biodiversity, Bioremediation & Biodeterioration" เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ห้อง ศว ๑๑๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการดังกล่าวคาดว่าผู้เข้าร่วมอบรม จะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ก้าวหน้าทันสมัยเกี่ยวกับกาวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพจากนักวิชาการชาวต่างประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ อันจะนำมา ซึ่งการพัฒนาการด้านการศึกษาด้านการวิจัย พร้อมทั้งเป็นการ เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย

## ๙ มิถุนายน ถูกขี้ดี มรพส. เปิดให้บริการรถไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ

ผศ.มงคล อักษรดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เปิดเผยว่า ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้ทดลองให้บริการรถไฟฟ้าสำหรับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มรพส. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของรถไฟฟ้า วางแผนการจัดตาราง การเดินรถ เวลา จุดให้บริการจำนวนบุคลากรที่สามารถรองรับได้ ซึ่งผลการดำเนินงานค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดพลังงาน และลดมลภาวะทางอากาศ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น สำนักงานอธิการบดี จึงจัดให้มีพิธีเปิดให้บริการรถไฟฟ้าอย่างเป็นทางการในช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา และบุคลากรทุกฝ่าย โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธาน จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดพร้อมกัน เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าหอพักทะเลแก้วนิเวศ

## มรพส.พัฒนาบุคลากร จัดปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พัฒนาบุคลากร จัดปฐมนิเทศพนักงานราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุใหม่ ให้เข้าวัดปฏิบัติธรรมเรียนรู้วิถีพุทธ - ฝึกความอดทนในค่ายทหาร เตรียมพร้อมยกระดับคุณธรรมจริยธรรม ก่อนทำหน้าที่ให้ความรู้และบริการแก่นักศึกษาและผู้มาติดต่อ ด้วยความประทับใจ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จัดเป็น ๓ ช่วง คือ ช่วงแรก จัดที่ มรพส.สวนทะเลแก้ว เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานเพื่อราชการ สร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ฯลฯ



ช่วงที่สอง บวชนกขัมมะ นั่งวิปัสสนากรรมฐาน และฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรม วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี



โครงการดังกล่าว ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เพราะบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า นอกจากจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีทักษะและทัศนคติที่ดี เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐแล้ว การจัดให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้รู้คุณค่าของตนเอง รู้คุณค่าของงานที่ตนรับผิดชอบ ได้สัมผัสกับพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้ง ทำให้มีแนวความคิดที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ รู้จักการเสียสละ สามัคคี มีความอดทน และพร้อมที่จะเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ต่อไป

## สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด รับสมัครขอรับทุนการศึกษา ปี'๕๒

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จะพิจารณา ให้ทุนการศึกษาแก่นบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ และกำหนดจะมอบทุนการศึกษา ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยจัดสรรให้นักเรียนระดับต่าง ๆ ดังนี้

- ๑.ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท/ปี
- ๒.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี
- ๓.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท/ปี
- ๔.ระดับ ปวส.และอุดมศึกษา ทุนละ ๒,๕๐๐ บาท/ปี

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ หรือบุตรสมาชิก ท่านใดสนใจ โปรดติดต่อขอระเบียบ และใบสมัครได้ที่ ผอ. สำนักเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ เขต ๒ และเขต ๓, ผอ.กองการศึกษาเทศบาลนครเมืองพิษณุโลก, หัวหน้าสถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.phsc.net](http://www.phsc.net) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒

ช่วงสุดท้าย ทดสอบความอดทนฝึกความเสียสละ ความสามัคคีมีน้ำใจ สร้างจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลก



# มรพศ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ประธาน-กก.สภาคณาจารย์ และ กก.สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และ  
ข้าราชการ, กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ และประกาศรับสมัคร  
บุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒  
ขณะนี้ผู้สมัครตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์ ๑ ราย คือ อ.ชานาญ วงศ์วินิจศร ผู้ที่สนใจสมัครด่วน!! มีรายละเอียด ดังนี้

## ○ ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

**คุณสมบัติ :** ผู้สมัคร จะต้องมีความสมบัติตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยสภาคณาจารย์  
และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ กำหนด ดังนี้

- (๑) เป็นคณาจารย์ประจำ หรือข้าราชการที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย
- (๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา  
มหาวิทยาลัยรับรอง
- (๓) ได้ทำการสอน หรือมีประสบการณ์ทางการบริหารในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา  
มหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันเลือก

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกฯ ให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒  
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมฯ ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้  
กำหนดวันลงคะแนนเลือกในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. โดยผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก ได้แก่ คณาจารย์  
ประจำและข้าราชการ (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน)  
ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย

## ○ ตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

**คุณสมบัติ :** ผู้สมัครจะต้องมีความสมบัติตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย สภาคณาจารย์  
และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ กำหนด คือ ต้องเป็นคณาจารย์ประจำ หรือข้าราชการที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย

จำนวนกรรมการที่แบ่งตามคณะ มีดังนี้: คคศ. ๓ คน, คมส. ๓ คน, ควท. ๓ คน, ควจ. ๒ คน, คทก. ๑ คน, คทอ.  
๑ คน และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ๕ คน

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒  
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยในส่วนของคณะต่าง ๆ สมัครได้ที่สำนักงานคณะที่ตนเองสังกัดอยู่ ส่วนข้าราชการ  
พลเรือนฯ สายสนับสนุน และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) สมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม  
ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ กำหนดวันลงคะแนนเลือก ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.  
โดยผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก ได้แก่ คณาจารย์ประจำและข้าราชการที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย

## ○ ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ตามที่ ผศ.ดร.ชุมพล เสมานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔(ข) (๑) แห่งข้อบังคับ มรพศ. ว่าด้วย  
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๔๗ (คือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร) ดังนั้น  
มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวขึ้นใหม่ โดยจะรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน  
๒๕๕๒ ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในข่าวสารศรีพิบูลฯ ฉบับวันพรุ่งนี้ (๙ มิ.ย.๒๕๕๒)